

8 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งการขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ 1/2563
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก๊ซ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความประสงค์ขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจะนำส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการจัดทำและนำส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานได้ ด้วยเหตุมีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงานหรือการเข้าถึงข้อมูลต่อการจัดทำรายงานดังกล่าว

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศ นอกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ แล้ว ยังมีสำนักงานสาขาตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และพนักงานที่ประจำตามศูนย์บริการในห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานในโครงการภาครัฐ ในอีก 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม อำนาจเจริญ ยโสธร และกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินงานของพนักงาน ประกอบกับบริษัทฯ ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางหรือรวมกลุ่มกันเป็นหมู่คณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) เป็นส่วนใหญ่ และกำหนดให้มีพนักงานผลัดเวรกันทำงานที่บริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องการทำงานเพื่อจัดทำรายงานงบการเงินที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าช่วงเวลาที่ปกติ รวมถึงเวลาในการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี ซึ่งอาจจะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลาที่จำเป็นต้องนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรอบบัญชีดังกล่าว โดยข้อมูลรายได้ของสาขาตามต่างจังหวัด และโครงการรัฐบาลใน 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้ของงบการเงินรวม โดยเฉพาะงานโครงการภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจุดติดตั้งมากกว่า 2,665 จุด กระจายอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัด โดยมีจุดติดตั้งสำคัญอยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 186 แห่ง ซึ่งเป็นงานก่อสร้างอาคารศูนย์อินเทอร์เน็ต โดยระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะงานก่อสร้างและตรวจนับจำนวนอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างคงเหลือ ณ จุดติดตั้งได้ ทำให้ไม่สามารถประเมินขั้นความสำเร็จของงานระหว่างก่อสร้างได้ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าเมื่อมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว จึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะงานได้อย่างสมบูรณ์ ทางผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าการรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของงานสำหรับงานโครงการภาครัฐนั้นมีความสำคัญต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นรายได้หลักของกิจการ หากไม่สามารถประเมินขั้นความสำเร็จของงานได้อย่างน่าเชื่อถือ จะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 40 ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยรัฐบาลเวียดนามมีมาตรการปิดประเทศตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาจัดทำรายงานได้ทันกำหนดระยะเวลาการนำส่งงบการเงินตามปกติ โดยมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าประมาณ 30.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวมของบริษัทฯ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทร่วมดังกล่าวยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งงบการเงินภายในให้แก่บริษัทฯ ได้ ทางผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่าหากยังไม่ได้รับงบการเงินภายใน จะทำให้ไม่สามารถประเมินมูลค่ายุติธรรมของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ เนื่องจากไม่สามารถประเมินผลกระทบของความเสียหายจากสถานการณ์ของบริษัทร่วมได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จัดทำงบการเงินโดยไม่นำเอาผลกระทบจากเหตุผลดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อการจัดทำงบการเงินรวม จะทำให้งบการเงินของบริษัทฯ ไม่อาจจะสื่อสารข้อมูลทางการเงินและภาวะบัญชีที่มีความหมาย มีความถูกต้องและสาระสำคัญที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้งบการเงินในการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปนั้น มีความจำเป็นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีมติให้ขอผ่อนผันระยะเวลาการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ออกไป โดยขอให้นำส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถจัดทำและนำส่งรายงานงบการเงินได้ตามระยะเวลาที่ขอผ่อนผันแล้ว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2563 เรื่องการขอผ่อนผันการจัดทำและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)

กรรมการ/เลขานุการบริษัท